

Mấy biện pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng

Vũ Phái

Ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng

Báo cáo thống kê có chính xác, đầy đủ, kịp thời mới phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách và xây dựng đảng. Báo cáo thống kê không chỉ là một công tác hành chính đơn thuần, cốt thường kỳ báo cáo đầy đủ số liệu, theo đúng các cột mục lên cấp trên, mà trước hết, phải phục vụ ngay cho cấp ủy địa phương trong việc kịp thời có tài liệu chính xác, để có chủ trương lãnh đạo và chỉ đạo tốt công tác xây dựng đảng ở địa phương. Công tác thống kê phải mang tính chất nghiên cứu, phải qua việc tổng hợp, phân tích số liệu mà phát hiện được những vấn đề về xây dựng đảng với cấp ủy, góp phần làm cho công tác xây dựng đảng phục vụ kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Từ quan niệm đó, mấy năm gần đây, ở Hải Phòng, chúng tôi đã có gắng phấn đấu nâng cao chất lượng công tác thống kê bằng mấy cách sau đây:

1- Thường xuyên nắm vững ý đồ của cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng ở địa phương, bằng cách nghiên cứu kỹ các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương và cấp ủy địa phương về công tác xây dựng đảng, từ đó suy nghĩ xem về mặt thống kê số liệu cần phải phục vụ những gì; mặt khác, thường xuyên tranh thủ ý kiến của các đồng chí Trưởng, Phó Ban tổ chức, tìm hiểu những yêu cầu về số liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, kiểm tra. Từ đó thường xuyên gắn chặt công tác thống kê với yêu cầu của công tác xây dựng đảng từng thời kỳ, bám sát được các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

2- Đề cao tính chủ động, sáng tạo, chịu khó suy nghĩ. Tuy đã có mẫu thống nhất, nhưng vì ở mỗi địa phương, với những đặc điểm khác

nhau, lại có những yêu cầu riêng về công tác xây dựng đảng, nên chúng tôi đã kết hợp yêu cầu của Ban tổ chức trung ương với yêu cầu của cấp ủy địa phương, xây dựng lại một số mẫu thống kê, vừa phục vụ đầy đủ đòi hỏi của trên, vừa phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, làm cho các biểu mẫu vừa đầy đủ, vừa đơn giản, cấp dưới dễ hiểu, dễ làm.

3 - Trước mỗi kỳ họp của cấp ủy bàn về chủ trương công tác xây dựng đảng, chúng tôi đều cố gắng thu thập đầy đủ số liệu (dựa theo yêu cầu từng vấn đề bàn ở hội nghị) có tổng hợp, phân tích, so sánh, từ những số liệu đó mà đề xuất những vấn đề về xây dựng Đảng với cấp ủy. Kèm theo những đề án xây dựng Đảng, chúng tôi có bản thống kê phân tích về mặt số liệu. Chính những số liệu đó đã giúp cấp ủy nắm thực tiễn được đầy đủ hơn, và có nhiều trường hợp, qua xem xét các số liệu, cấp ủy đã phát hiện cho chúng tôi những mâu thuẫn trong các bản thống kê, giúp chúng tôi cần suy nghĩ để phân đấu bảo đảm tài liệu chính xác hơn, hoặc cần kiểm tra lại tình hình bên dưới.

4 - Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, nâng cao hiểu biết về nguyên tắc, đường lối, phương châm xây dựng Đảng, hiểu biết về đường lối, nhiệm vụ cách mạng nói chung, cũng như chủ trương, nhiệm vụ công tác của địa phương, từ đó làm cơ sở cho việc suy nghĩ, nâng cao chất lượng công tác thống kê và khắc phục khuynh hướng "thống kê đơn thuần" "số liệu đơn thuần" mà chúng tôi trước đây thường mắc phải

5- Coi trọng việc bồi dưỡng và kiện toàn hệ thống thống kê các cấp, chúng tôi thường kỳ có các cuộc họp chuyên đề về công tác thống kê, nhằm kiểm điểm rút kinh nghiệm và hướng dẫn các yêu cầu mới về công tác thống kê trong từng thời gian. Mỗi khi có đơn vị thay đổi các

đồng chí phụ trách thống kê, chúng tôi đều có chú ý bồi dưỡng riêng, để các đồng chí đó nhanh chóng nắm được nghiệp vụ.

Mặt khác, chúng tôi cũng chú ý nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp thấy rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác thống kê đối với công tác xây dựng đảng, làm tốt thống kê sẽ thiết thực giúp ngay cho cấp ủy địa phương trong lãnh đạo và chỉ đạo hàng ngày, do đó cấp ủy các cấp đã bố trí ổn định những đồng chí làm công tác thống kê và bước đầu đã chú ý sử dụng các số liệu thống kê trong việc nghiên cứu, chỉ đạo và kiểm tra công tác xây dựng đảng.